

# ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



CMRU Council Newsletter  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 วันที่ 3 กันยายน 2564

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 3 กันยายน 2564  
ณ ห้องประชุมสะสวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

องค์ประกอบคุณภาพ	คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน	ผลการประเมิน
1. การผลิตบัณฑิต	4.17	ระดับดี
2. การวิจัย	5.00	ระดับดีมาก
3. การบริการวิชาการ	5.00	ระดับดีมาก
4. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	5.00	ระดับดีมาก
5. การบริหารจัดการ	4.36	ระดับดี
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน (20 ตัวบ่งชี้)	4.54	ระดับดีมาก

ประกาศ กสศ. รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาคู  
 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ  
 คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น "สถาบันผลิตและพัฒนาคูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565"  
 ดังนี้

1	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	สาขาการประถมศึกษา
2	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	สาขาการประถมศึกษา
3	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	สาขาการศึกษาปฐมวัย
4	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี	สาขาการประถมศึกษา
5	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	จังหวัดยะลา	สาขาการประถมศึกษา
6	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา
7	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	สาขาการศึกษาปฐมวัย





## เห็นชอบการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติ มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาการจัดกลุ่มโดยประเมินสถาบันตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2563 พิจารณาจากการวัดผล 2 ด้าน คือ ด้าน Performance (เชิงปฏิบัติการครอบคลุมผลการดำเนินงาน) และด้าน Potential (เชิงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม) โดยจุดมุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 4 กลุ่ม แสดงถึงความสามารถ และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละด้าน พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้คะแนนสูงสุดใน "กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) หรือกลุ่ม 3"

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับทราบข้อมูลและพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใน "กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) และเห็นชอบ (ร่าง) แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นตลอดชีวิต (University of Lifelong Community Development) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพิจารณาคำเนินการต่อไป



### อนุมัติให้ปริญญา ปีการศึกษา 2563

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 354 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาโท 1 คน และระดับปริญญาตรี 353 คน ซึ่งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล [www.academic.cmru.ac.th](http://www.academic.cmru.ac.th) เลือกดูระบบบริการการศึกษา

## การแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 3 หลักสูตร

### 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2563

แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (แก้ไข)	หมายเหตุ
อาจารย์อนิสรา รัตมีเจริญ	อาจารย์ ดร.อนิสรา รัตมีเจริญ	เพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก
อาจารย์สุครีดา สอนประคิษฐ์	อาจารย์คณยา แก้วคำแสน	ลาศึกษาต่อ
อาจารย์สุชาดา เกียรติยุทธชาติ	ไม่มีการแก้ไข	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร จาคะยางโทน	ไม่มีการแก้ไข	
อาจารย์พวงศิฐิติ พิษฐ์อวง	ไม่มีการแก้ไข	

**2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2563**

แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (แก้ไข)	หมายเหตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม	ไม่มีการแก้ไข	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย	ไม่มีการแก้ไข	
อาจารย์ ดร.สุวิธา อัมรักเลิศ	ไม่มีการแก้ไข	
อาจารย์ ดร.ภัทรวรรณ ริมาคำ	ไม่มีการแก้ไข	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ พุกธริมา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชโรชนีชัย ชัยมินทร์	ลาศึกษาต่อ

**3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2563**

แก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม 6 คน เป็น 9 คน

อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	อาจารย์ประจำหลักสูตร (แก้ไข)	หมายเหตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ รัชชศาสตร์	ไม่มีการแก้ไข	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ บุญมี	ไม่มีการแก้ไข	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย บุญมี	ไม่มีการแก้ไข	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สัตโยภาส	ไม่มีการแก้ไข	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงตะวัน พลอาจ	ไม่มีการแก้ไข	
อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ	อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตติรัตนันท์	เปลี่ยนชื่อสกุล
	อาจารย์ ดร.ครุชา รัตนคำรวัชร	
	อาจารย์สุกัญญา สุทราวาสน์	
	อาจารย์ปิยารัตน์ ศรีศักดิ์	

**การแต่งตั้งกรรมการ  
ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  
แทนตำแหน่งที่ว่าง**

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง  
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงตะวัน พลอาจ หัวหน้า  
ภาควิชาบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการ** ในคณะกรรมการ  
ประจำคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง  
ตนแทน คือ จะอยู่ในตำแหน่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566

**ประกาศ ก.บ.ม.**

**เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน  
ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564**

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีมติเห็นชอบ  
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ  
เลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564  
โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล  
สำนักงานอธิการบดี [www.dhrm.cmru.ac.th](http://www.dhrm.cmru.ac.th)

# เห็นชอบให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน



1. อาจารย์สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชา EED 2236 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ในระดับประถมศึกษา



2. อาจารย์ยูดม แสนทวีโกศกรพิชัย ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชา EED 2237 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ดนตรีในระดับประถมศึกษา



3. อาจารย์ศิริลักษณ์ หมุดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชา EED 4215 นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา



4. อาจารย์จรูรรัตน์ ศรีตระกูล ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน เป็นอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินกว่าร้อยละ 50 ในรายวิชา BTN 3102 กฎหมายและพิธีการศุลกากรว่าด้วยการค้าชายแดน

## ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประเภทคณาจารย์ประจำ

ประเภทคณาจารย์ประจำที่เลือกจาก  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



อ.ดร.กมล สนิทรรสม

ประเภทคณาจารย์ประจำที่เลือกจาก  
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน



อ.ดร.กฤต พันธุ์ปัญญา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เลือกของผู้ซึ่งแทน  
คือ อยู่ในตำแหน่งได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
และผลงานในตำแหน่งคณบดี



รศ.ดร.ประเทือง กุมภักทรากม  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการฯ



รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองประธานกรรมการฯ



รศ.สุวิทย์ เกียรติรอง  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



ผศ.ดร.ธินวา จิตคัสวงน  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



รศ.ดร.เสริมศรี ไชยสร  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



รศ.ญ.อุษณีย์ คำประกอบ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



รศ.เพ็ญรัตณี หงษ์วิทยากร  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี



[www.council.cmru.ac.th](http://www.council.cmru.ac.th)



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  
อาคารอำนวยการและบริหารการกลาง ชั้น ๒2



โทร.053-885321, 053-885877

